

เกษตรกรรุ่นใหม่ เรียนรู้ดินและน้ำ...



ชาวอวกองด้วยธรรมชาติ

การที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คืออิทธิบาท 4 ต้องมีความศรัทธาในอาชีพ มีความขยันอดทน และหมั่นค้นคว้าหาความรู้ในอาชีพของตนเองอยู่เสมอ ไม่เว้นแม้แต่อาชีพเกษตรกร

จำเริญ คำแก้ว เกษตรกรรุ่นใหม่วัย 38 ปี ลูกค้ายืดหยุ่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจ คำสอนนี้มาประพฤติปฏิบัติ ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรวม คือการทำนาข้าว ที่สืบทอดมาแต่ปู่ย่าตายาย แม้จะจบการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี แต่ก็มีความภาคภูมิใจในอาชีพชาวนา เป็นเกษตรกรที่หมั่นศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจดินและน้ำ นำความรู้มาบริหารจัดการแปลงนาพึ่งพาปัจจัยการผลิตที่มีภายในชุมชนโดยใช้แรงงานภาคครัวเรือน

จำเริญ เล่าว่า หลังจากจบเรียนมากกว่า 12 พรรษา ได้ลาสิกขาออกมาในปี 2549 เพื่อสืบทอดการทำนาจากครอบครัว แต่พอทำมาได้ปีกว่า ก็เกิดอาการแพ้สารเคมีจึงต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เมื่ออาการดีขึ้นจึงมีความตั้งใจที่จะลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร และเริ่มตั้งกลุ่มผลิตข้าวคุณภาพบ้านสระลิงโด ในปี 2552 โดยมี ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาให้ความรู้ มีการศึกษาคุณภาพของดิน ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว



งดเผาตอซังข้าว ปรับพื้นที่นาให้สม่ำเสมอด้วยเครื่องมือที่ทำขึ้นเอง ใช้หมักชีวภาพในการเร่งรวงข้าว มีการจัดการน้ำในแปลงนา โดยการไล่ระดับน้ำตามพื้นที่สูงลงต่ำเพื่อลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ ยังศึกษาในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว คัดพันธุ์ที่มีการต้านทานโรคและแมลง และสามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ โดยพันธุ์ที่แข็งแรงจะสามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดี เป็นพื้นฐานแรกในการบริหารจัดการรูปแบบผสมผสาน

จำเริญ บอกอีกว่า การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติในระบบนิเวศจะมีตัวห้ำ ตัวเบียน และโรคต่าง ๆ ที่เข้าทำลายตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติเหล่านี้คือ "มิตรของชาวนา" ซึ่งจะช่วยควบคุมปริมาณศัตรูพืชตลอดเวลา การเรียนรู้ เข้าใจในระบบธรรมชาติเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรักษาศัตรูธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลายด้วยการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าแมลง เพราะทั้งแมลงศัตรูธรรมชาติ การจัดการดิน จัดการน้ำ จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับแปลงนาโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี

ทั้งนี้ ระบบการเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หมั่นศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ในการจัดการแปลงนา ผลผลิตและรายได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตรได้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ย่อท้อ "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง" ศึกษาให้รู้อะไรแล้วค่อยลงมือทำอย่างมั่นใจ เป็น

ขั้นเป็นตอน เป็นคติข้อคิดที่ **จำเริญ คำแก้ว** ยึดถือไว้เตือนตนเองในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ เป็นชาวนารุ่นใหม่ไฟแรงที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชน

สนใจศึกษาเรียนรู้การทำนาโดยบริหารจัดการดินและน้ำในแปลงนา ติดต่อได้ที่ นายจำเริญ คำแก้ว บ้านเลขที่ 23 หมู่ 8 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ 08-6926-9613



ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาเมืองกำแพงเพชร นายอุทรา เอ๊ะ-ทาบ

ในส่วนของ ธ.ก.ส. จะดูแลคัดเลือกลูกค้าที่มีผลงานและแนวคิดที่จะพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นลูกค้ายืดหยุ่น เพื่อส่งเสริมในด้านวิชาการ เช่น ให้ความรู้ด้วยการพาไปศึกษาดูงาน รวมถึงอบรมสัมมนาต่าง ๆ โดยใช้ทุนธนาคาร สนับสนุนต่อยอดความรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ในชุมชนต่อไป